



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
งบประมาณปี พ.ศ. 2557

ตามที่คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2557 (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	งบประมาณ
1	การพัฒนาหนังสือเล่มเล็กโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน ผสานโลกจริง (Agumented Reality : AR) เพื่อ พัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1	อ.สมชาย เมืองมูล นางจรรุวรรณ สายคำฟู	50,000
2	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของ เด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์	50,000
3	กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา : กรณีศึกษาสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 1	อ.ดร.ปราโมทย์ พรหมจันทร์	50,000
4	การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนบ้านท่าสี่ อำเภอแม่เกาะจังหวัดลำปาง	อ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว อ.ปริตต์ สายสี	58,100

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	งบประมาณ
5	การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงการฐานวิจัย (RBL) (โครงการหลัก)	อ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล อ.พงศ์วัชร พงศ์กันทา อ.ชุตินา คำบุญชู อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์	55,000
	5.1 การพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการฐานวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2557 (โครงการย่อย)	อ.ดร.สุธิดา พลขำนิ อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา อ.เศรษฐวิษณุ ชโนวรรณ	30,000
	5.2 การพัฒนาระบบจัดการความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงการฐานวิจัย (โครงการย่อย)	อ.ดร.จตุมา เมทนีธร อ.เบญจมาศ พุทธิมา นายอานนท์ นันตาปลูก	35,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			328,100

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะก่อนการทำสัญญา และปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หมั่นการ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง